



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ ชู 'น่านโมเดล' ผลิตรังไหม	แนวหน้า
2. 'เฉลิมชัย' หารือแคนาดาผลักดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย	แนวหน้า
3. ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่มอบแนวทางทำงานหน่วยงาน 14 จว. ได้ขับเคลื่อน 3 ด้านหลัก	แนวหน้า
4. เกษตรฯ ถกหออกรค้าไทย-จีน มุ่งขยายตลาด-พัฒนาส่งออก	แนวหน้า
5. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงาน ตราบนกยูงพระราชทานสืบสาน... แนวหน้า	แนวหน้า
6. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามฯ... ไทยโพสต์	ไทยโพสต์
7. ขอ 1.6 หมื่นล้านประกันรายได้ยาง	ข่าวสด
8. สก๊อปพิเศษ: เดินหน้าปรับปรุงชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา เพิ่มประสิทธิภาพ... สยามรัฐ	สยามรัฐ
9. เกษตรกรอ้อยจี้รัฐอย่าทำแค่แจกเงินค่าปุ๋ยค่ายาจำกัดวัชพืชแพงไม่เคยแก้	บางกอกทูเดย์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ฝนชุกมะนาวล้นโรงงานซื้อจำกัด ทำราคากลางร่วงเหลือกิโลฯ ละ 2-3 บาท	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. คอลัมน์: ข่าวย่อยภูมิภาค: มะนาวล้นราคาร่วงเหลือกิโลฯ ละ 3 บาท	ไทยโพสต์

เกษตรราชู'น่านโมเดล'ผลิตรั้งใหม่

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมใหม่ อุตสาหกรรมรั้งเหลือง ตามนโยบายตลาดนำการผลิต “น่านโมเดล” โดยมี นายปรามโททย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ลานอเนกประสงค์ บ้านหนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ว่าได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต ตามแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ โดยให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บูรณาการการทำงานร่วมกัน แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย วางแผนการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตร

ด้านตลาดและไม่เพียงพอ ซึ่งกรมหม่อนไหม ได้วางแผนการผลิตรั้งใหม่ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เป็นการลดการนำเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศ ลดการบุกรุกทำลายป่า

ทั้งนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปลูกพืชของเกษตรกร ชีตแนวนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ มาปฏิบัติ มีทางบริษัท จุลไหมไทย จำกัด ซึ่งมีความต้องการผลผลิตรั้งใหม่ ปีละ 5,000 ตัน แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้เพียงปีละ 2,000 ตัน ซึ่งจากโอกาสทางด้านการตลาดดังกล่าวจึงวางแผนการผลิตร่วมกันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านผลผลิตและราคา รวมถึงการบุกรุกทำลายป่า ซึ่งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใช้พื้นที่น้อย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายสิบปี มีการทำข้อตกลงซื้อขายรั้งใหม่ในระบบเกษตรพันธสัญญาร่วมกับเกษตรกรในการรับซื้อรั้งใหม่ที่เป็นระบบและเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

ทั้งนี้ สำหรับในปี 2565 คาดการณ์ผลผลิตรั้งใหม่ประมาณ 60 ตัน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป



หารือ : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ หารือกับ ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ขยายความร่วมมือด้านการเกษตร มุ่งยกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้

'เฉลิมชัย'หารือแคนาดา ผลักดันส่งออกสินค้าเกษตรไทย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ร่วมหารือการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ นายชนก ชีววินิจฉัย เลขานุการ รว.เกษตรฯ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ เข้าร่วม โดยการหารือครั้งนี้ ไทยและแคนาดา พร้อมร่วมมือในเรื่อง Smart agriculture-Canadian technology โดยมีนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ มุ่งหวังที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรในปัจจุบัน ให้มุ่งสู่เกษตร 4.0 มีเป้าหมายสำคัญมุ่งเน้นให้เกิดการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า ขอบคุญฝ่ายแคนาดา

สำหรับความร่วมมือในโครงการ Offshore Program ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร ระหว่างองค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency : CFIA) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อให้ประเทศคู่ค้าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารของแคนาดาเน้นด้านการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบสถานประกอบการ และกิจกรรมความช่วยเหลือด้านเทคนิค ที่ผ่านมา มกอช.และ CFIA ได้แลกเปลี่ยนด้านวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร 4 ครั้ง และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อหารือถึงการขยายความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการผลักดันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเฝ้าระวัง และตรวจติดตาม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

“แคนาดาเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย โดยสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการในแคนาดา เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง ข้าว ไข่ กุ้ง และยางพารา จึงมั่นใจว่าผู้บริโภคชาวแคนาดา จะได้รับบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล โดยกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งความมั่นคงทางอาหารถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางอาหาร จึงได้กำหนดนโยบาย 3S (ความปลอดภัยทางอาหาร (Safety) ความมั่นคง (Security) และความยั่งยืนของทรัพยากรและนิเวศทางการเกษตร (Sustainability) ซึ่งจะเป็นหลักประกันในการรับรองคุณภาพอีกทางหนึ่ง จึงได้ฝากให้ท่านเอกอัครราชทูตฯ ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลไทยให้แก่ชาวแคนาดา มั่นใจต่อสินค้าเกษตรของไทย” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ปลัดเกษตรฯลงพื้นที่ มอบแนวทางทำงาน หน่วยงาน14จว.ได้ ขับเคลื่อน3ด้านหลัก

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรฯ และตรวจราชการ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่สำนักงานชลประทานที่ 16 จ.สงขลา ว่ามุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบาย “Agri challenge Next Normal 2022” ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้

เกษตรกร โดยการวางรากฐานการทำงาน ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรองรับความปกติใหม่ (New Normal)

สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ต้องดำเนินงานในเชิงบูรณาการภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก” โดยขับเคลื่อนงานใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ภารกิจเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 2.ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร และ 3.วางรากฐานการทำงาน ของกระทรวงเกษตรฯ

ทั้งนี้ ภาคการเกษตร จ.สงขลา มีพื้นที่ทำการเกษตรกระจายอยู่ในทั้ง 16 อำเภอ รวม 2,412,475 ไร่ คิดเป็น 50.65% ของพื้นที่ทั้งหมด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรรวม 28,500 ล้านบาท/ปี โดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ยางพารา ปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เป็นต้น

เกษตรรถหอกการค้าไทย-จีน มุ่งขยายตลาด-พัฒนาส่งออก

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาส เยี่ยมเยือนหอการค้าไทย-จีน ที่หอประชุมใหญ่ หอการค้าไทย-จีน ชั้น 9 อาคารไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ว่าภาคการเกษตร ของไทยเป็นอาชีพที่สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ซึ่งจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกตื่นตัว มากขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตร ทำให้มูลค่าสินค้าเกษตร มากขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ มีความสัมพันธ์กับจีน อย่างต่อเนื่อง ต้องยอมรับว่าสินค้าเกษตรของไทยส่งออกไป จีนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผลไม้ของไทย จึงส่งเสริมให้ เกษตรกรรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย และได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ยังต้องพยายามขยายตลาด เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราการบริโภคของจีนยังมีอยู่สูงมาก หากสามารถกระจายไปมณฑลต่างๆ ได้ จะทำให้ไทยสามารถ ส่งออกได้มากขึ้นด้วย

ดร.เฉลิมชัยกล่าวยืนยันว่า หากสามารถดำเนินการสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเกษตรกรได้ ยินดีที่จะดำเนินการ ทันที ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญสัมพันธ์กับภาคการเกษตร โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างมูลค่าการเกษตรทั้งระบบ ซึ่งเชื่อว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทุกปี และจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางธุรกิจที่ยังมีอนาคตไกล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯทรงเปิดงาน ตราณกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน ตราณกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานตราณกยุงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ซึ่งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตราณกยุงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ



พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้เรื่อง “สืบสานภูมิปัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย” ที่กรมหม่อนไหม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร นิทรรศการ ตราณกยุงพระราชทาน ผลงานการประกวด เส้นไหม ผ้าไหมตราณกยุงพระราชทาน และ ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2565 รวมทั้ง ผลงานของกรมหม่อนไหม การบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรม หม่อนไหม และการแสดงดนตรีเครื่องสาย ที่ผลิตจากเส้นไหม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานตรางานกยุงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานตรางานกยุงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ซึ่งกรมหม่อมไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2565 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีและเลขาธิการ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อมไหม เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลผู้ชนะเลิศ

การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรางานกยุงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อมไหมระดับประเทศ ประจำปี 2565 และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้เรื่อง "สืบสานภูมิปัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย" ที่กรมหม่อมไหมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร นิทรรศการตรางานกยุงพระราชทาน ผลงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรางานกยุงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อมไหมประจำปี 2565 รวมทั้งผลงานของกรมหม่อมไหม การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมหม่อมไหม และการแสดงดนตรีเครื่องสายที่ผลิตจากเส้นไหม

ขอ1.6หมื่นล้านบาทประกันรายได้ยาง

นายฉกรรจ์ ตรีกรวิโรจน์ ผู้อำนวยการช่างแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกยางพาราให้เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัจจัยลบผู้ซื้อยางพาราทั้งออร์เดอร์ซื้อล่วงหน้าจากไทย เพราะความต้องการตลาดปลายทางลดลง จากปัจจัยยอดขายรถยนต์ทั่วโลก โดยเฉพาะในจีนเดือนพ.ค.2565 ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลงกว่าช่วงไตรมาส 2 ดังนั้น กยท.ยังคงผลักดันมาตรการพุงราคา อาทิ มาตรการรักษาสถียรภาพราคาขาย, สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กยท.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของงบประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน ไร่ 4 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน หลังราคาขายพาราปรับตัวลดลงต่ำ ลงประมาณ 23% จากปลายไตรมาส 2 ณ วันที่ 30 มิ.ย.2565 โดยยางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ราคา 48.58 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) น้ำยางสด ราคา 45.50 บาท/ก.ก. ลดลงจากราคา 59.78 บาท/ก.ก.

เกณฑ์การชดเชยยางพาราต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป ปลูกกรี๊ดแล้ว ชดเชยให้รายละไม่เกิน 25 ไร่ เวลาประกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ราคาขายแผ่นดิบคุณภาพดีประกันที่ราคา 60 บาท/ก.ก. น้ำยางสด (DRC 100%) ราคาประกัน 57 บาท/ก.ก. ยางก้อนฉีก (DRC 50% ราคาประกัน 23 บาท/ก.ก. แบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวนและคนกรี๊ด สัดส่วน 60% ต่อ 40% ของรายได้ทั้งหมด

เดินหน้าปรับปรุงชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำตอบสนองความต้องการ ปชช.



สกूपพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวาว่า กรมฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา ตามที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อครั้งเป็นอธิบดีกรมชลประทานได้ปรารภหลังลงพื้นที่และพบว่ามีปัญหาการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากเป็นโครงการเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 60 ปี และมีปัญหาการส่งน้ำค่อนข้างมาก ซึ่งควรมีการศึกษาปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการ การของผู้ใช้น้ำ

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กล่าวว่า สำนักบริหารโครงการได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ได้แนวทางและแผนการดำเนินงานปรับปรุงโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการใช้ดินการทำการเกษตร และการใช้น้ำในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดทำรายงานความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จัดทำแผนงานการปรับปรุงโดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะการส่งน้ำ โดยแบ่งเป็นแผนงานปรับปรุงระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง



ระยะยาว การดำเนินการสำรวจ ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงโครงการ เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างที่เหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาชลประทานในพื้นที่ให้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

ด้านนายศรัจัน ศรีเรืองเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่มีอายุใกล้จะ 60 ปีแล้ว ซึ่งในการออกแบบเมื่อสมัยก่อนกับสภาพการใช้น้ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันย่อมมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน

กิจกรรมการใช้น้ำที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพราะถ้ายังใช้ระบบเดิมก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในปัจจุบันได้ ถ้าเรามีข้อมูล

เป็นปัจจุบัน และหากรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวาสำเร็จลุล่วงก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรและทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำจากโครงการฯ และตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น

ขณะที่นายสมิท พิริยะพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาก็เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้มีความก้าวหน้าและสำเร็จลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งพบว่ามีการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ทั่วถึงและผิดพลาด เนื่องจากระบบส่งน้ำไม่สมบูรณ์ เกิดการชำรุดเสียหาย ก็ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระบบใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการระบายอย่างทั่วถึง ซึ่งผลสรุปของการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครง



การชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวาโดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำหรือเกษตรกรการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจากระบบเดิมให้ดีขึ้น ปรับปรุงระบบส่งน้ำและการจัดสรรน้ำ ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมและภัยแล้ง โดยการเพิ่มแก้มลิงอาคารเก็บกักน้ำ โดยจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบส่งน้ำที่ทันสมัย โดยใช้ระบบหมุนเวียน เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำให้มากกว่าเดิม การบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร โดยเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ คาดว่าจะใช้งบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกว่า 2,000 ล้านบาท

“ตลอดระยะเวลา 18 เดือน ก็ได้รับความร่วมมือจากกรมชลฯ กลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยจะคำนึงถึงผลกระทบให้มากที่สุด อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ยืนยันว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ใช้น้ำอย่างแน่นอน” ผู้จัดการโครงการ กล่าว

เกษตรกรอ้อยจี้รัฐอย่าทำแค่แจกเงิน ค่าปุ๋ยค่ายาจำกัดวัชพืชแพงไม่เคยแก้

นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่นพิษ (PM2.5) ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 โดยมีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทุกราย ที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้นในอัตรา 120 บาทต่อตัน ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่มีการจ่ายประจำกันอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ให้เผาอ้อยเพราะสร้างมลภาวะ หรือ PM2.5 ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของประเทศในขณะนี้ แต่หากจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยจริงๆ ควรช่วยเหลือเกษตรกร เรื่องราคาปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ค่าแรงงานคนตัดอ้อยน้ำมัน ที่มีราคาสูงขึ้นมากกว่า

นายจิรวุฒิกล่าวว่า อยากให้รัฐบาลสนใจว่าทำอะไรให้ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืชมีราคาถูกลง เนื่องจากเป็นต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย รวมทั้งพืชชนิดต่างๆ ที่รัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้ อยากให้ออกมาตรการมาช่วยเหลือให้ชัดเจน เพราะทุกวันนี้สินค้าภาคเกษตรทุกตัวราคาตกต่ำ เกษตรกรแทบไม่มีผลกำไรจากผลผลิต ส่วนปัญหาที่ทำให้ต้นทุนเพาะปลูกสูง ซึ่งมาจากราคาปุ๋ยปีที่ผ่านมามีราคาสูงละ 900 บาท แต่ปีนี้ราคาสูงละ 1,500 บาท ซึ่งราคาเพิ่มขึ้นไปเกือบเท่าตัว หากใช้ปุ๋ยดีเพื่อเพิ่มผลผลิต ก็จะมีราคาแพงขึ้นไปอีก แล้วเกษตรกรจะเหลืออะไร

“อยากให้รัฐบาลสนใจชาวไร่อ้อยบ้าง ทาวีในเรื่องลดราคาปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช รวมทั้งน้ำมัน ก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง” นายจิรวุฒิกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี2564/2565 วงเงินรวม 8,320 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในราคา 120 บาทต่อตัน โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. จำนวน 8,159 ล้านบาท

โดยต้องเป็นชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้น โดย ธ.ก.ส. จะมีค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการ 160.60 ล้านบาท ค่าการณ์ปริมาณอ้อยสด 67.99 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานโดยตรง หลังปิดหีบของฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 เพียงครั้งเดียว หรือภายในเดือนธันวาคม 2565

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในภาคอุตสาหกรรมที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานทุกรายนั้นกรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามเพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย และได้จัดทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตเอทานอล จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตเอทานอลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดง จะต้องเป็นชาวไร่อ้อยที่ได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดง หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น และยังช่วยแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและฝุ่น



เกษตรวันนี้..... ● กรมปศุสัตว์ ทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
และผู้บริโภค ใช้ แอปพลิเคชันแผนที่ เนื้อหมูที่ไม่ปลอดภัย 'ไม่มีแหล่งที่มา' ไม่
(Google Maps) แล้วค้นหาคำว่า ร้าน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้...จึง
ปศุสัตว์ OK เพื่อเพิ่มความ และให้ใช้แอปพลิเคชันแผนที่
สะดวกในการค้นหาสถานที่ (Google Maps) ดังกล่าว หาก
จำหน่ายเนื้อสัตว์ใกล้บ้าน ประชาชน ต้องการข่าวสาร
ในการเลือกซื้อสินค้า หรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
ปศุสัตว์ปลอดภัย "สรวิต ค้นหาได้ที่ <http://certify.dld.go.th> หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วน
ธานีโต" อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 06-3225-6888 ได้
บอกว่า ปัจจุบัน มีการลักลอบ
นำเข้าเนื้อหมูไม่ทราบแหล่งที่มา ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง..... ●
เข้ามาเก็บในสถานที่เก็บซากสัตว์ใน ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทางการค้า

**เกษตร
วันนี้**

นายกฯ หล่ำปสี



ฝนชุกมะนาวล้นโรงงานซื้อจำกัด ทำราคากลางร่วงเหลือกิโลละ 2-3 บาท

ลำปาง - ฝนชุกมะนาวออกล้นสวน โรงงานซื้อจำกัด ราคากลางร่วงเหลือแค่กิโลฯ ละ 2-3 บาท ไม่เว้น “ตาสีดี” ผลใหญ่หน้าแล้งทุกปีเคยขายได้สูงสุดกิโลฯ ละ 25 บาท ปีนี้หน้าสวน 5-6 บาทยังขายไม่ได้ ต้องปล่อยทิ้งให้เน่ากันระนาว

ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนมะนาวทุกพื้นที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตล้น ราคตกต่ำอย่างหนัก จนต้องปล่อยเน่าทิ้งคาต้นคาสวน รวมถึงมะนาวตาสีดี ที่หน้าแล้งทุกปีเคยขายได้ถึงกิโลกรัมละ 22-25 บาท ช่วงเก็บเกี่ยวราคาไม่เคยลดลงต่ำกว่ากิโลฯ ละ 10-12 บาท แต่ปีนี้ราคากลางกลับร่วงลงเหลือ 2-3 บาทเท่านั้น

นายอเนก ประสม เจ้าของไร่กาญจนา ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านแจ้คอน ม.2 กล่าวว่า ในพื้นที่บ้านแจ้คอน ม.2 มีพื้นที่ปลูกกว่า 400 ไร่ 150 ราย เดิมเคยส่งผลผลิตให้กับบริษัทในต่างจังหวัดแบบไม่มีปัญหา แต่ปีนี้ฝนชุกต่อเนื่อง

แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศมีผลผลิตเพิ่มเหมือนกันทำให้บริษัทไม่มีโควตารับเพิ่ม หรือบางแห่งรับเพิ่มเพียงเล็กน้อย ทำให้มะนาวค้างในสวนจำนวนมาก

แม้ชาวสวนจะเก็บผลผลิตเปิดจำหน่ายหน้าสวนกิโลกรัมละแค่ 5-6 บาท ก็ขายได้น้อยมาก ทำให้มะนาวเน่า เกษตรกรต้องนำมาทิ้ง ตนจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานราชการ รวมถึง อบจ.ลำปาง ได้จัดสรรงบประมาณมารับซื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ 3 บาท รวม 40 ตัน เฉพาะของกลุ่มตนมีการรับซื้อ 20 ตัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ก็ยังมียังมีมะนาวที่กำลังโต พร้อมออกจำหน่ายอีกจำนวนมาก หากผู้ประกอบการที่สนใจอยากได้มะนาวนำไปแปรรูปหรือทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถติดต่อซื้อมะนาวไร่กาญจนา ซึ่งเป็นมะนาวพันธุ์ตาสีดี ผลใหญ่ น้ำมาก ไร้เมล็ด และมีรสเปรี้ยว ผลผลิตได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

ด้านนายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง กล่าวว่า ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม ถือว่าเป็นแหล่งผลิตมะนาวที่ใหญ่ที่สุดของลำปาง ปีนี้ฝนดีทำให้ผลผลิตออกมากทำให้เกษตรกรเดือดร้อนเรื่องการจำหน่ายและราคา ซึ่ง อบจ.ลำปางได้เข้ามาช่วยพยุงราคาและรับซื้อบางส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร แต่เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ทางกลุ่มฯ ได้มีการพูดคุยกันว่า จะขอขบประมาณมาทำโรงเรือนแปรรูปมะนาว เป็นการเพิ่มมูลค่าของมะนาวได้ในอนาคต

ขณะที่นายประชาเวช เกษอินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้เฉพาะอำเภอแจ้ห่มมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมะนาวประมาณ 1,200 ไร่ 85-90% ปลูกในตำบลทุ่งผึ้ง ช่วงเก็บเกี่ยว พฤษภาคม-พฤศจิกายน จะมีผลผลิตประมาณ 1,000 ตัน จากปีที่แล้วที่ได้ผลผลิตทั้งหมดเดียวกัน ประมาณ 500 ตัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีได้เข้ามาช่วยสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตออกนอกฤดูเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาหม่นมะนาวล้นตลาด.

ชาวอยุธยาภูมิภาค

มะนาวล้นราคาร่วงเหลือกิโลละ 3 บาท

ลำปาง ● วันที่ 22 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนมะนาวทุกพื้นที่ในจังหวัดลำปางกำลังประสบปัญหาผลผลิตล้น ราคาตกต่ำอย่างหนัก จนต้องปล่อยเน่าทิ้งคาต้นคาสวน รวมถึงมะนาวตายดี ที่หน้าแล้งทุกปีเคยขายได้ถึงกิโลกรัมละ 22-25 บาท แต่ปีนี้ราคากลางกลับร่วงลงเหลือ 2-3 บาทเท่านั้น นายอเนก ประสม เจ้าของไร่กาญจนา ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านแจ้คอน ม.2 กล่าวว่า ในพื้นที่บ้านแจ้คอน ม.2 มีพื้นที่ปลูกกว่า 400 ไร่ 150 ราย เดิมเคยส่งผลผลิตให้กับบริษัทในต่างจังหวัดแบบไม่มีปัญหา แต่ปีนี้ฝนชุกต่อเนื่อง แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศมีผลผลิตเพิ่มเหมือนกัน ทำให้บริษัทไม่มีโควตารับเพิ่ม บางแห่งรับเพิ่มเพียงเล็กน้อย ทำให้มะนาวค้างในสวนจำนวนมาก แม้ชาวสวนจะเก็บผลผลิตเปิดจำหน่ายหน้าสวนกิโลกรัมละแค่ 5-6 บาท ก็ขายได้น้อยมาก ทำให้มะนาวเน่า เกษตรกรต้องนำมาทิ้ง ตนจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานราชการ รวมถึง อบจ.ลำปาง ได้จัดสรรงบประมาณมารับซื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในราคากิโลละ 3 บาท รวม 40 ตัน เฉพาะของกลุ่มตนมีการรับซื้อ 20 ตัน ขณะที่นายประชาเวช เกษอินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้เฉพาะอำเภอแจ้ห่มมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมะนาวประมาณ 1,200 ไร่ 85-90% ช่วงเก็บเกี่ยว พ.ค.-พ.ย. จะมีผลผลิตประมาณ 1,000 ตัน จากปีที่แล้วที่ได้ผลผลิตห้วงเดียวกันประมาณ 500 ตัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้เข้ามาช่วยสนับสนุน และให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ผลผลิตออกนอกฤดูเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาหม่นาตาล้นตลาด.